



## News Feed

### (เพิ่มเติม) TACC ยืนยันไม่เคยแจ้งให้จับการละเมิดลิขสิทธิ์ San-X ระบุไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

📅 6 พ.ย. 2562 🕒 16:05:43 👁 115



สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ ( 6 พฤศจิกายน 2562)---- บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) TACC เปิดเผยว่า บริษัทฯ ในฐานะตัวแทนลิขสิทธิ์ของบริษัท SAN-X ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 2560 โดยครอบคลุมประเทศต่างๆ ดังนี้ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย กัมพูชา เมียนมาร์ ลาว และเวียดนาม

บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงให้ทราบโดยทั่วกันว่า ไม่ได้มอบหมายให้ผู้ใดทำการจับลิขสิทธิ์ผิดกฎหมายแต่อย่างใด ตามข่าวที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ซึ่งตอนนี้ทางบริษัทฯ ได้ทำการปรึกษาฝ่ายกฎหมายและมอบหมายให้ ทนายความดำเนินการสืบหาความจริงในกรณีที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะปฏิบัติอย่างถูกต้องและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอยืนยันว่า เรายังมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส และยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจในอนาคต

ขณะที่ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) TACC ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 3 เปิดเผยว่า บริษัทฯ ในฐานะตัวแทนลิขสิทธิ์ของบริษัท SAN-X ประเทศญี่ปุ่น อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตามที่ปรากฏในคำแถลงการณ์ฉบับที่ 1 และ 2 แล้วนั้น

ขณะนี้เนื่องจากมีข้อมูลข่าวสารซึ่งอาจทำให้เกิดความสงสัยหรือสับสนต่อสาธารณชนโดยทั่วไป บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) TACC ขอยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งขณะนี้ทางฝ่ายบริหาร

ฝ่ายกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ กำลังทำงานอย่างหนักในการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องชัดเจนที่สุด เนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ผู้เสียหายเป็นเยาวชน และเป็นเรื่องราวที่สังคมให้ความสนใจ

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอยืนยันว่าไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงิน ไม่ได้มีรายได้มาจากการจับลิขสิทธิ์ผิดกฎหมาย และระบุกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามข่าวแต่อย่างใด บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินการอย่างถูกต้องและเป็นธรรม โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

## นิว โนเบิล ศรีนครินทร์-ลาซาล

คอนโดห้องหน้ากว้าง ผ่อนเพียง 4,900 บ./ด ติดรถไฟฟ้าศรีลาซาล เริ่ม 1.59 ลบ.\*



สุกัญญา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

## เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

➔ TACC ยืนยันไม่เคยแจ้งให้จับการละเมิดลิขสิทธิ์ San-X สั่งทนายความดำเนินการสืบหาความจริง

➔ กูรู ระบุ TACC เริ่มฟื้นตัว ให้ด้านแรก 5 บ. ผ่านได้เจอกัน 5.29 บ.